



ข่าวประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

๑๑๔ สุขุมวิท ๒๓ แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ ๑๐๑๑๐ โทรศัพท์ ๐-๒๖๔๙-๕๐๐๐ ภายใน ๕๖๖๖ โทรศัพท์/
โทรสาร ๐-๒๒๕๙-๐๓๑๑

ข่าวจากหนังสือพิมพ์ข่าวสด ฉบับประจำวันที ๒๔ เดือนมีนาคม พ.ศ.๒๕๕๔ หน้า ๒๖

ศูนย์สารสนเทศและการประชาสัมพันธ์ ได้จัดระบบข่าวสื่อสิ่งพิมพ์ สนใจดูที่ได้ <http://news.swu.ac.th/newsclips/>

ชื่อนั้นสำคัญจะนี่

เรื่องชัย ทรัพย์นิรันดร์

ชื่อมหาวิทยาลัยมีที่มาที่ไปแตกต่างกันตามบริบทของแต่ละแห่ง นับจากมหา วิทยาลัย แห่งแรกของประเทศไทยชื่อเดิมคือ จุฬาลงกร "ณ" มหาวิทยาลัย ต่อมาให้เติม "การ์นต์" ลงบน "ณ" เป็นจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ตั้งขึ้นเพื่อฝึกผู้ที่จะเข้าไปมีส่วนบริหารกิจการ บ้านเมืองใช้ชื่อเดิมว่า มหาวิทยาลัยวิชาธรรมศาสตร์และการ เมือง ต่อมาเมื่อมีประเด็น ทางการเมือง นักการเมืองผู้ทรงอำนาจจึงสั่งให้ตัดคำว่า "วิชา" และ "และการเมือง" ออก เป็นมหาวิทยาลัยธรรม ศาสตร์ ถึงทุกวันนี้

มหาวิทยาลัยนอกนั้นตั้งตามวัตถุประสงค์ อาทิ มหาวิทยาลัยศิลปากร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ส่วนมหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์มาปรับเปลี่ยนภายหลังเป็นมหาวิทยาลัยมหิดล

วิทยาลัยวิชาการศึกษา แต่เดิมมีหลายแห่ง ตั้งแต่แห่งแรกคือ วิทยาลัยวิชาการ ศึกษาประสานมิตร

มีสาขาหลายแห่ง เช่น วิทยาลัยวิชาการศึกษา ปทุมวัน, พระนคร, บางแสน, พิษณุ โลก เป็นต้น เมื่อปรับเปลี่ยนชื่อใหม่และยกสถานภาพขึ้นเป็นมหาวิทยาลัย เปลี่ยนชื่อเป็น มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (ตามติดด้วยวิทยาเขตนั้น) ปัจจุบันเหลือเพียง แห่งเดียว คือที่ประสานมิตร และส่วนของสาขาคือปทุมวัน

เมื่อแยกแขนงของมหาวิทยาลัยศรีนครินทร วิโรฒซึ่งมีในหลายจังหวัดออกเป็น นิติบุคคล มหาวิทยาลัยเหล่านั้นจึงมีชื่อเป็นของตัวเอง เช่นที่บางแสน เป็นมหาวิทยาลัย บูรพา ที่พิษณุโลก เป็นมหาวิทยาลัยนเรศวร

ที่สงขลาเป็นมหาวิทยาลัยทักษิณ ที่มหาสารคาม ที่อุบลราชธานี เป็นมหาวิทยาลัยมหาสารคาม มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ฯลฯ หรือจากวิทยาเขตเป็นมหาวิทยาลัยในชื่อใหม่ คือ มหาวิทยาลัยนเรศวร วิทยาเขตพะเยา เป็น มหาวิทยาลัยพะเยา เป็นต้น

ในส่วนของวิทยาลัยครูอาชีวศึกษา และวิทยาลัยที่มีการเรียนการสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ต่อมารวมกันเป็นกลุ่มวิทยาลัย และในแต่ละกลุ่มยกฐานะมีการเรียนระดับปริญญาตรีได้รับพระราชทานนามเป็นสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล เมื่อปรับระดับอีกครั้งเป็นมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตามกลุ่มเดิม เช่น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เป็นต้น แต่ยังมีวิทยาลัยอาชีวศึกษาที่สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ซึ่งจะปรับเป็นสถาบันอาชีวศึกษา เพื่อปรับการเรียนขึ้นเป็นระดับปริญญาตรีต่อไป

ขณะที่สถาบันการศึกษาบางแห่งแต่เดิมสังกัดกรมคือ กรมฝึกหัดครู เช่น โรงเรียนฝึกหัดครู ต่อมายกสถานภาพเป็นวิทยาลัยครู เมื่อวิทยาลัยครูปรับการเรียนการสอนจากประกาศนียบัตร เป็นปริญญาและขยายสาขาวิชาเพิ่มขึ้นจากสาขาครุศาสตร์และศึกษาศาสตร์หรือการศึกษา จึงขอพระราชทานชื่อใหม่จากวิทยาลัยครูเป็นสถาบันราชภัฏ กระทั่งมีการปรับเปลี่ยนจากสถาบันขึ้นเป็นมหา วิทยาลัย สถาบันราชภัฏแต่ละแห่งจึงมีสถาน ภาพเป็นนิติบุคคลและเป็นมหาวิทยาลัย โดยยังมีนามพระราชทาน "ราชภัฏ" รวมอยู่ด้วย

ขณะเดียวกัน สถาบันราชภัฏบางแห่งมีการเปลี่ยนชื่อจากเดิมไปแล้ว 2 แห่ง คือสถาบันราชภัฏจะเขิงเทรา ได้รับพระราชทานนามเป็น "ราชนครินทร์" และราชภัฏเพชรบุรีวิทยากรณ์ เป็น "วไลยอลงกรณ์"

วันนี้ รัฐบาลมีนโยบายที่จะให้มหาวิทยาลัยของรัฐซึ่งเป็นนิติบุคคล มีสภามหา วิทยาลัยของแต่ละแห่งมีอำนาจหน้าที่โดยตรง แต่ยังเป็นมหาวิทยาลัยของรัฐ อยู่ในระบบราชการ ให้ออกไปอยู่นอกระบบราชการ และอยู่ในกำกับของรัฐหรือที่เรียกกันโดยทั่วไปว่า "มหาวิทยาลัยออกนอกระบบ" ขณะนี้มีหลายแห่งแล้ว

มหาวิทยาลัยราชภัฏแต่ละมหาวิทยาลัย ซึ่งมีสถานภาพเป็นนิติบุคคล แต่ยังมีชื่อ "ราชภัฏ" ติดอยู่ เป็นเหตุให้ผู้คนทั่วไปยังติดอยู่ว่า "ราชภัฏ" คือโรงเรียนฝึกหัดครู

มหาวิทยาลัยราชภัฏแต่ละแห่งที่ต้องการออกนอกระบบเช่นมหาวิทยาลัยของรัฐแห่งอื่น จึงมีการร่างพระราชบัญญัติเพื่อเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับ

ประการแรกของแนวทางความคิดนี้คือ การตัดคำว่า "ราชภัฏ" ซึ่งเป็นนามพระราชทานออกจากชื่อมหาวิทยาลัย

ขอให้ทุกท่านที่เกี่ยวข้องโปรดพิจารณาว่ามีความเหมาะสมแต่ประการใด